
  

สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 

ณ  หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
 
วาระท่ี   ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจงวา ดร.อาชว เตาลานนท 
นายกสภามหาวิทยาลัย ไมสามารถมาเปนประธานในการประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจไปตางประเทศ 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

วาระท่ี   ๒ เร่ืองที่อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๒.๑ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวาง กรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม)  

๒.๒ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง Wuzhou University in the P.R. China 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม) 

๒.๓ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๙๕๖/๒๕๕๑ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อตอเวลาราชการ (มีเอกสารประกอบ) 

๒.๔ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมภาค
ประชาชน (เอกสารประกอบการประชุม) 
 ๒.๕  วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๑ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดใหเกียรติมาบรรยายเรื่อง “การตอตาน 
การทุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” มีผูเขาฟงการบรรยายจํานวนมาก ซ่ึงมาจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 ๒.๖  วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑ มีการประชุมสัมมนาคณิตศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มีสมาชิกเขา
รวมสัมมนาเปนคณาจารยผูสอนวิชาคณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประมาณ ๘๐ คน 
 ๒.๗  วันที่ ๑-๓ ส.ค. ๒๕๕๑ จะมีการประชุมจัดตั้งสภาเครือขายเยาวชนสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ของภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก  
 ๒.๘   มหาวิทยาลัยไดทําโครงการปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ถวายแดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  โดยอาจารยประสาน  แสงไพบูลยและคณะ ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๑ นี้ มหาวิทยาลัยได 
รวมมือกับบริษัทไวนิลไทย และกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝงกองทัพเรือ รวมกันจัดนิทรรศการ               
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ หนา  ๑ 



  

วาระท่ี  ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๑ 
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ หองบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
จํานวน ๒๕  หนา (เอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๑  โดยใหแกไขขอความดังนี้ 

๑) หนา ๙ วาระที่  ๒.๓ ยอหนาที่ ๒ ขอความวา “พระบรมรูป” แกไขเปน “พระบรมราชานุสาวรีย” 
๒) หนา ๒๑ วาระที่ ๕.๓ แกไขมติที่ประชุมเปน “มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหเลขานุการไป

ศึกษากฎ ก.พ. สําหรับขาราชการพลเรือน แลวทําการแจงใหท่ีประชุมทราบตอไป” 
๓) วาระ ๕.๔ แกไขสรุปจํานวนนักศึกษาจาก “๖๕ คน” แกไขเปน “๖๔ คน” 

วาระท่ี  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
๔.๑ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 
  รองศาสตราจารย ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดีและคณบดี    เนื่องจากการคณะกรรมการติดตามฯ ทํางานควบคู
กับคณะกรรมการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงนายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  ไดนําเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 

๑) สรุปจํานวนทุนการศึกษา โดยตั้งเปาหมายทุนการศึกษา ๘๐ ทุน ผลจากการ
ดําเนินการสามารถจัดหาทุนการศึกษาไดทั้งหมด ๘๓ ทุน 

๒) ผูบริจาคทุนและรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุน (เอกสารประกอบการประชุม) 
๓) รายละเอียดบัญชีกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๑               

มีรายรับ ๑,๘๓๖,๖๗๑.๙๙ บาท และมีรายจาย ๓๙๕,๕๐๐ บาท 
๔) เมื่อปดโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ มอบใหรองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษา ผศ.ดร.เสาวนีย โยธาภิรมย ดูแลและพัฒนานักศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานทักษะเพื่อ
ชีวิต มาตรฐานดานวิชาชีพ และมาตรฐานดานจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา             
โดยนายแพทยวิวัฒน ไดติดตอกับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ซ่ึงจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพติดตอกัน           
ภาคเรียนละ ๑ วัน ทั้งหมด ๔ ภาคเรียน  

๕) การพัฒนาทักษะดังกลาว ใหกับนักศึกษาทุนทั้ง ๓ กลุมคือ นักศึกษาทุนเฉลิม             
พระเกียรติฯ จํานวน ๘๓ คน นักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติฯ (อบจ.) จํานวน ๔๐ คน และนักศึกษาทุน
เกษมศานติ์  จํานวน ๕ คน  รวมทั้งส้ิน ๑๒๘ คน 
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ หนา  ๒ 



  

 
๔.๒ การขอบริจาคที่ดิน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรียน
ใหทราบวา ไดแจงมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ
ขอดําเนินการประสารงานกับผูบริหารและจะแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป  
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๔.๓ ความกาวหนาในการแกปญหาศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  แจง
วาคณะทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดเขาไปทําความตกลงกับผูบริหารศูนย IRPC ซ่ึงได
ขอสรุปคือ การแบงสวนคาใชจายเงินบํารุงศูนยใหกับศูนย IRPC เปนจํานวนรอยละ ๖๐ และมหาวิทยาลัยได
สวนแบงคาใชจายเพียงรอยละ ๔๐ ไปจนสิ้นภาคเรียนนี้ และหลังจากภาคเรียนนี้จะตองมีการประชุมเพื่อ
พิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๔.๔ อนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง             
ทางวิชาการนําเสนอผลการดําเนินการตรวจสอบขอมูลการจัดทําผลงานวิชาการ โดยดําเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลแลว ซ่ึงผลการประชุม
คณะกรรมการไดมอบใหเลขานุการคณะกรรมการไปจัดทําลําดับขั้นการเสนอผลงานและแจงใหผูชวย
ศาสตราจารยกรุณา  ล้ิมประเสริฐ จัดทําคําอธิบาย การแกไขผลงาน แลวนําสงใหผูอานตรวจสอบอีกครั้ง 
เมื่อผานการพิจารณาแลวใหนําเสนอตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป 
 มติท่ีประชุม มีมติ ให เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ดําเนินการตอไป 

๔.๕ อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง 
  ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  มาสุปรีดิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
นําเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง (ฉบับแกไขปรับปรุง)  
 มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ หนา  ๓ 



  

๔.๖ คดีหมายเลขดําที่ ๑๖๑/๒๕๔๙ ระหวางนายณรงค โพธิ์สามตน ผูฟองคดี  กับ                                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  มาสุปรีดิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตัวแทนของสภามหาวิทยาลัยในการเขารวมฟงการพิจารณาคดี นําเสนอวาในครั้งนี้เปนเพียงการสงขอมูล
เพิ่มเติมอีกครั้ง สวนการนัดฟงคําพิพากษานั้น ศาลปกครองจะแจงมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๔.๗ การทาบทามผูทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่อง                      
การทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยเลือก ๑๑ ทาน ทุกทานไดตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิ
แลว และจะทําเรื่องขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

วาระท่ี   ๕ เร่ืองที่เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
๕.๑ (ราง) โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ (ราง) 
โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง “บทบาท อํานาจ และหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย”  
 มติท่ีประชุม มีมติใหยายเร่ืองนี้ไปอยูในวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

๕.๒ ขออนุมัตงิบประมาณคงคลังเพือ่จัดซ้ือรถโดยสาร (รถตู) และรถไฟฟาบริการนักศึกษาภายใน 
รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการขอ

อนุมัติงบประมาณคงคลังเพื่อจัดซ้ือรถโดยสาร (รถตู) ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จํานวน ๒ คัน และรถไฟฟาบริการ 
เพื่อเปนสวัสดิการใหกับนักศึกษา ขนาด ๓๒ ที่นั่ง 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติในหลักการใหซ้ือรถโดยสาร (รถตู) และรถบริการ แตไม
อนุมัติใหใชงบประมาณคงคลัง  แตถามีความจําเปนใหยืมเงินของงบประมาณคงคลังไปใชกอน และนํา
งบประมาณของปหนามาใชคืน และขณะเดียวกันก็ใหทางมหาวิทยาลัยไปคิดวาจะมีบริการอยางไรที่จะ
ชวยเหลือนักศึกษาได 

๕.๓ พิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของคณาจารย 
 รองศาสตราจารยวิมล  เอมโอช ประธานกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคล
ที่เกษียณอายุราชการเพื่อตอเวลาราชการ นําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลา
ราชการของคณาจารย (การประชุมลับ) 
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 มติท่ีประชุม มีมติใหทบทวนขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติการตอเวลาราชการ โดย
เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลท่ีเกษียณอายุราชการเพื่อตอเวลา
ราชการ  และท่ีประชุมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
    ดร.สวัสดิ์    อุดมโภชน  ประธานกรรมการ 
  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  รองประธานกรรมการ 
  นพ.วิวัฒน   สุรพรสวัสดิ์  กรรมการ 
  ผศ.สิริชัย    ประทีปฉาย  กรรมการ 
  ผศ.ดร.โอภาศ   อินทรวงษ  กรรมการ 
  ผศ.ดร.เสาวนีย   โยธาภิรมย  กรรมการ 
  ผศ.อํานวย  บุญศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  และมอบหมายใหคณะกรรมการไปประชุมพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของ
คณาจารยท่ีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ตามที่มหาวิทยาลัยไดนําเสนอเพื่อตอเวลาราชการ 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวใหนําผลกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 ในระหวางที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลท่ีเกษียณอายุราชการ
เพื่อตอเวลาราชการไปประชุม ประธานใหเล่ือนวาระที่ ๕.๔ และวาระที่ เหลือมาพิจารณากอน เม่ือ
คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลฯ พิจารณาเสร็จแลวจึงนําวาระที่ ๕.๓ มาพิจารณาใหม
อีกคร้ัง 
 ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไดนําเสนอผลการประชุมประกอบ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา (ประชุมลับ) 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

๑. หลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยใชประกอบการอนุมัติการตอเวลาราชการใหพิจารณาดังนี้ 
 ๑.๑ ภาระงานสอนใหพิจารณาจากภาระงานสอนทุกรายวิชาทั้งรายวิชาในหลักสูตร
และวิชาศึกษาทั่วไป 
 ๑.๒  ถึงแมภาระงานสอนมีนอย แตเพื่อประโยชนตอการพัฒนาวิชาการดานการวิจัย 
และมาตรฐานหลักสูตรก็ใหนํามาประกอบการพิจารณาดวย 
 ๒.  การพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการ 
 ๒.๑  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข ตอเวลาราชการ 
 ๒.๒ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให รศ.แนงนอย ดวงดารา ตอเวลาราชการ 
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๕.๔  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ 
พ.ศ. ... 
  รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ          
พ.ศ. ... (เอกสารประกอบการประชุม) 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบและใหปรับแกไข (ราง)ระเบียบฯ โดยใหเพิ่มเติมหมวด วา
ดวยคุณสมบัติของผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ 

๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การสอบและคาธรรมเนียมในการ
ประเมินทักษะพื้นฐานที่จําเปน พ.ศ. ... 
  รองศาสตราจารยวิมล  เอมโอช  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอ(ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การสอบและคาธรรมเนียมในการประเมินทักษะพื้นฐานที่จําเปน 
พ.ศ. ... (เอกสารประกอบการประชุม) 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย           
การสอบและคาธรรมเนียมในการประเมินทักษะพื้นฐานที่จําเปน พ.ศ. ... 

๕.๖ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาโครงการ           
ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
พ.ศ. ...      
 รองศาสตราจารยวิมล  เอมโอช  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง            
กรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. ...  (เอกสารประกอบ             
การประชุม) 
 มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ และใหเปล่ียนจากระเบียบเปน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมการสงเสริม                    
การปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. ...      

๕.๗  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับเงินและจายเงิน เพื่อจัด
การศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง  พ.ศ. ... 
 รองศาสตราจารยวิมล  เอมโอช  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับเงินและจายเงิน เพื่อจัดการศึกษาโครงการความรวมมือ          
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ทางวิชาการระหวางกรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง  พ.ศ. ... (เอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย         
การรับเงินและจายเงิน เพื่อจัดการศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมการสงเสริม               
การปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา              
การจัดการการคลัง  พ.ศ. ...  

๕.๘ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต และอนุปริญญา 
 รองศาสตราจารยวิมล  เอมโอช เลาขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขออนุมัติใหปริญญา
มหาบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต และอนุปริญญา ซ่ึงไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แลว  มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับ สาขา จํานวน  (คน) 

ภาคปกต ิ   
ปริญญาบัณฑิต วิชาวิทยาศาสตร ๒๑ 
 วิชาศิลปศาสตร ๓๖ 
 วิชาบริหารธุรกิจ ๖๐ 
 วิชาการบัญช ี ๓ 
ภาค กศ.ปช.   
ปริญญามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๑ 
 สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ๙ 
ปริญญาบัณฑิต วิชาการศึกษา ๓๖ 
 วิทยาศาสตร ๕ 
- เกยีรตินิยมอนัดับ ๑ วิชาศิลปศาสตร ๒ 
- เกยีรตินิยมอนัดับ ๒ วิชาศิลปศาสตร ๒๗ 
 วิชาศิลปศาสตร ๒๑๔ 
อนุปริญญา วิชาศิลปศาสตร ๒ 
 วิชาบริหารธุรกิจ ๕๗ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๔๘๗ 

  มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ 
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๕.๙ การปรับปรุงหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (๒๕๕๑) 
 ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ทางทอง  คณบดีคณะครุศาสตร นําเสนอการปรับปรุง
หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (๒๕๕๑) (เอกสารประกอบการประชุมแยกเลม) 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (๒๕๕๑) 

๕.๑๐ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
 ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี นําเสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน (สกอ.) (เอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 

๕.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๙ เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี นําเสนอ รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม                
คํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๙ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุม
แยกเลม) 
 มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 

๕.๑๒  ผลการประเมินภายนอกรอบสอง จาก สมศ. 
  ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี นําเสนอ ผลการประเมินภายนอกรอบสอง จาก 
สมศ. (เอกสารประกอบการประชุมแยกเลม) 
 มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 
วาระท่ี   ๖ เร่ืองอื่น ๆ 

๖.๑ (ราง) โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ (ราง) 
โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง “บทบาท อํานาจ และหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย”   
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๖.๒ การบริหารจัดการที่ดีในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการบริหาร
จัดการที่ดีในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม)  
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
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๖.๓ ขอหารือการตอเวลาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการบริหาร
จัดการที่ดีในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม)  
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๖.๔ สรุปรายงานงบเดือน  เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือน มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสรุปรายงาน
งบเดือน  เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  (เอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๖.๕ สรุปรายงานรายรับ-จาย ของ สํานักทรัพยสินและรายได 
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสรุปรายงาน
รายรับ-จาย เงินนอกงบประมาณ สํานักทรัพยสินและรายได ประจําเดือน มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๑  (เอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๖.๖ สรุปกิจกรรม  ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑    
 รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกิจกรรม 
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  (เอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา   ๒๐.๐๐  น. 
 
 

(รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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